
 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

      

• กัมพูชาเดินหน้าสร้างทางเดินรถไฟความเร็วสูง พนมเปญ-ปอยเปต 

• กัมพูชาพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงนาม FTA กับสวิตเซอร์แลนด ์

• สปป.ลาว สรุปความคบืหน้าโครงการทางด่วน 5 สาย 

• ราคาถั่วลสิงในเมียนมา พุ่งขึ้น! หลังความตอ้งการท้ังในประเทศ-ต่างประเทศ เร่ิมฟื้นตัว 

• “ผู้ประกอบการ SMEs เวียดนาม” ก้าวเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 

• “สตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซ” ได้รับความนิยมในเวยีดนาม 

• "FTA ไทย-อียู" "จุรินทร์" เล็งเสนอ ครม. เห็นชอบอีก 2 สัปดาห์ 

สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

โทรศัพท์ 0-2697-6357 ต่อ 6357 
อีเมล์ aiti@thaichamber.org 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ วันที่ 26 มกราคม 2566 



  26 มกราคม 2566 

 

สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กัมพูชาเดินหน้าสร้างทางเดินรถไฟความเร็วสูง 
พนมเปญ-ปอยเปต

 
Cambodia News I 25 มกราคม 2566 

กัมพูชาเดินหน้าสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อม กรุง

พนมเปญ-ปอยเปต ที่เป็นจังหวัดซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศ

ไทย โดยใช้เงินกู้สัมปทานจากจีน ภายใต้การศึกษาความ

เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก า ร จั ด ท า โ ด ย  China Road and Bridge 

Corporate (CRBC) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระยะ

ทางเดินรถไฟความเร็วสูงจะมีความยาวอยู่ที่ 382 กม. ซึ่งคาด

ว่าจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ และจะต้องใช้

ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 ปี โดยจะมีสถานีย่อย

อย่างน้อย 33 แห่ง ตลอดเส้นทางเดินรถ ซึ่งรถไฟความเร็วสูง

คาดว่าจะใช้ความเร็วสูงสุดได้ที่ 160 กม./ชม. ต่างจากปัจจุบัน

ที่สามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุดที่ 30 กม./ชม. ซึ่งมีเป้าหมาย

เพื่อรองรับภาคการขนส่งและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดและเมืองที่ตั้งอยู่ตาม

แนวเส้นทาง ในขณะที่ปัจจุบันกัมพูชามีเส้นทางรถไฟอยู่สอง

สาย สายใต้เชื่อมระหว่างพนมเปญกับสีหนุวิลล์ และสายเหนือ

เชื่อมเมืองหลวงกับปอยเปต 

ที่มา: https://www.khmertimeskh.com/501225200/ 

cambodia-puts-high-speed-train-on-track/
 

 กัมพูชาพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงนาม 
FTA กับสวิตเซอร์แลนด์

 
Cambodia News I 25 มกราคม 2566 

กัมพูชามองหาโอกาสลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 
โดยเฉพาะกับสวิตเซอร์แลนด์ หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ Pan Sorasak เข้าหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์  Helene Budliger Artieda ใน
ระหว่างการประชุม World Economic Forum ซึ่งได้หารือ 

เกี่ยวกับมาตรการเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ทั้ งสองประเทศ โดยปัจจุบันการค้าระหว่างกัมพูชาและ
สวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2020 มูลค่า
การค้าทวิภาคีสูงถึง 379 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 974 
ล้านดอลลาร์ ในปี 2021 โดยปัจจุบันกัมพูชาได้ลงนาม FTA 
ระหว่างจีนและเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้ว รวมถึงยังได้มีการพูดคุย
กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อจัดท าข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมของประเทศกัมพูชาเอมิเรตส์ (CAM-
UAE CEPA) พร้อมกับการมองหาโอกาสในการท าข้อตกลงที่
คล้ายกันกับญี่ปุ่นและบังคลาเทศ 

ที่มา: https://www.khmertimeskh.com/501225199/ 
cambodia-looks-at-fta-possibility-with-switzerland/ 

 
สปป.ลาว สรุปความคบืหน้า 

โครงการทางด่วน 5 สาย
 

Laos News I 25 มกราคม 2566 

สปป.ลาว รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทางด่วน 5 สาย 

ภายใต้แผนยุทศาสตร์ 5 ปี ของรัฐบาล กล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง  Dr.Viengsavath 

Siphandone หลั งจาก เข้ า ร่ วมประชุ มกับรั ฐบาล  ซึ่ ง ให้

สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าทางด่วนทั้ง 5 สาย นี้ถือเป็นส่วนที่มี

ส าคัญเป็นอย่างมากในแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ถนนในช่วงปี 2021-2025 โดยโครงการส่วนแรกก่อสร้างขึ้น

ระหว่างเมือง เวียงจันทน์และวังเวียง อยู่ในขั้นตอนของการ

เลือกบริษัทที่จะเข้ามาก่อสร้าง ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของรัฐบาล 

ส่วนโครงการที่สองจะจัดสร้างระหว่างเมือง วังเวียง และหลวง

พระบาง ส่วนโครงการที่สามก าหนดให้เป็นเส้นทางระหว่าง

เมือง หลวงพระบางไปยังอุดมไซ โดยกระทรวงการวางแผนและ

การลงทุนอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการเจรจาต่อรอง ส าหรับ

โครงการที่สี่เส้นทางถูกก าหนดจากเมือง อุกมไซ ไปยังบ่อเต็น 

และในโครงการที่ห้าจากมณฑลหลวงน้ าทา ถึงเขตห้วยทราย 

ในจังหวัดบ่อแก้ว ซึ่งทุกสายผ่านการตรวจสอบและการอนุมัติ 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

  

ทางเทคนิคแล้ว จะเหลือแค่เพียงการเจรจาเพื่อลงนามใน

ข้อตกลงสัมปทานต่อไป โดยคาดว่าหลังจากโครงการทั้งห้าแล้ว

เสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 4 ชั่วโมงใน

ปัจจุบัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การขนส่งสินค้าและความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและท าให้

ผู้คนสามารถเดินทางระหว่างเวียงจันทน์และวังเวียงได้สะดวก

ขึ้น 

ที่มา: https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/ 

FreeConten17_Ministry_y23.php 
 

ราคาถั่วลสิงในเมียนมา พุ่งขึ้น!  
หลังความตอ้งการท้ังในประเทศ-ต่างประเทศ 

เร่ิมฟื้นตัว 
 

Myanmar News I 26 มกราคม 2566 

ศูนย์ค้าส่งสินค้ามัณฑะเลย์ เผย ปัจจุบันราคาถั่วลิสงขยับขึ้น
เป็น 7,000 จัตต่อ viss  (1 viss เท่ากับ 1.6 กิโลกรัม) จากความ
ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ราคา
เคยร่วงลงอยู่ระหว่าง 4 ,700-5 ,750 จัตต่อ viss ในเดือน
พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ค้าชาวจีนเข้ามารับซื้อที่ศูนย์ค้าส่ง
สินค้ามัณฑะเลย์เป็นจ านวนมากส่งผลให้ตลาดกลับมาคึกคัก
อีกครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 
2566 ของปีงบประมาณ 2565-2566 เมียนมาส่งออกถั่วลิสง
ผ่านช่องทางชายแดนไปแล้วมากกว่า 15,000 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 17.336 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/peanut-price-rebounds-

on-strong-domestic-foreign-demand/#article-title 
  

“ผู้ประกอบการ SMEs เวียดนาม”  
ก้าวเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

 
Vietnam News I 25 มกราคม 2566 

แม้ว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กว่า 90% ใน
เวียดนาม ยังเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่
ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล 

(Digital Transformation) และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ บริษัท CNS AMURA Precision 
Company ได้ด าเนินธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดจิทิลั
และบริษัทมีค าสั่งซื้อใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจต่างประเทศ 
นับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ หลังจากที่บริษัทกลายเป็นซัพ
พลายเออร์เทียร์ 1 ของซัมซุง นอกจากนี้ Mr. Tran Ba Linh 
ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตของบริษัท Dien Quang Lamp Joint 
Stock Company กล่าวว่านวัตกรรมสายการผลิตโดยการน า
ระบบดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

ที่มา: https://www.sggpnews.org.vn/vietnamese-small-
medium-sized-firms-carrying-out-digital- 

transformation-post99855.html 
  

“สตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซ” ได้รับความนิยม 
ในเวียดนาม

 
Vietnam News I 25 มกราคม 2566 

สตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และถือว่า
ค่อนข้างปลอดภัยในแวดวงสตาร์ทอัพเชิงนวัตกรรมใน
เวียดนาม อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยไม่ได้หมายถึง
ความส าเร็จ เพราะการจะประสบความส าเร็จได้ในตลาดที่
ก าลังพัฒนานั้น ต้องใช้ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์
อย่างมาก โดยเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านอี
คอมเมิร์ซ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 72.1 ล้านคน คิดเป็น 
73.2% ของประชากรทั้งประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 12 ในแง่
ของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกในเดือนกันยายน ปี 2565 
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า รายงานว่าในปีที่
แล้ว ขนาดของตลาดอีคอมเมิร์ซค้าปลีกของเวียดนามอยู่ที่
ประมาณ 16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 7.5% ของรายได้
ของประเทศจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ 
ที่มา: https://vietnamnet.vn/en/innovative-start-ups-in-the-

e-commerce-sector-2103908.html   
 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>2 AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

"FTA ไทย-อียู" "จุรินทร์" เล็งเสนอ ครม. 
เห็นชอบอีก 2 สัปดาห์

 
CLMVT News I 26 มกราคม 2566 

น าย จุ ริ น ท ร์  ลั ก ษณ วิ ศิ ษ ฏ์  ร อ ง น า ย ก รั ฐ มนต รี แ ล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการหารือทวิภาคี
กับนายวัลดิส โดมโบรฟสกิส (H.E. Mr. Valdis Dombrovskis) 
รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ด้านเศรษฐกิจและ
กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า หรือรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของสหภาพยุโรป ว่าถือเป็นวัน
ประวัติศาสตร์ของไทยกับสหภาพยุโรป ที่ได้มีการเจรจาจัดท า 
FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ฝ่ายการเมือง
ของทั้ง 2 ฝ่าย มีข้อสรุปแสดงเจตจ านงร่วมกันในการเริ่มต้นให้
แต่ละฝ่ายด าเนินกระบวนการภายใน เพื่อน าไปสู่การจัดท า 
FTA ในส่วนของประเทศไทย จะน าเข้าหารือเดินหน้าเพื่อน าเข้า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการจัดท า FTA ไทย-
อียู ต่อไป ส่วนสหภาพยุโรป จะน าผลการหารือไปด าเนินการ
ภายในของสหภาพยุโรปเพื่อขอค ารับรองจากสมาชิก 27 
ประเทศต่อไป โดยตั้งเป้าจะด าเนินการตามกระบวนการภายใน
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อประกาศนับหนึ่งการเริ่มต้นเจรจา 
FTA ไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ ทั้งสอง
ฝ่ายตั้งเป้าจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีนี้ 
ทั้งนี้  สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทย รองจากจีน 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ถือว่าเป็นคู่ค้าที่มีความส าคัญ โดยใน
ปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับอียู มีมูลค่า 41,038 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.87% สัดส่วนการค้าประมาณ 7% ของการค้า
กับโลก และไทยส่งออกไปอียู มูลค่า 22,794 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
(843,378 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 5.17% สินค้าส าคัญที่ไทยส่งออก
ไปอียู เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รถยนต์และอุปกรณ์ แอร์
และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ 
และไก่แปรรูป เป็นต้น ส่วนสินค้าส าคัญที่ไทยน าเข้าจากอียู 
เช่น เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และยา เป็นต้น ปัจจุบันอียูมี FTA 
กับประเทศอาเซียน 2 ประเทศ คือ เวียดนามและสิงคโปร์ ถ้า
กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย ไทยจะเป็นประเทศที่ 

3 และถ้าประสบความส าเร็จไทยจะมีตลาดการค้าที่ เรา
ได้เปรียบคู่แข่งจากประเทศอื่นเพิ่มขึ้น 27 ประเทศ และจะเป็น
แต้มต่อทางการค้าให้กับไทย รวมถึงเป็นการสร้างเงิน สร้าง
อนาคตให้กับประเทศต่อไป 
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